

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัยเรื่องโครงการท่องเที่ยวเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหารนี้เป็นการศึกษาเชิงเบื้องต้น ซึ่งครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันแล้ว และที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหาร โดยมีข้อมูลจากการสืบค้นและการสำรวจภาคสนาม มีภาพประกอบ คำอธิบาย และการจัดทำแผนที่แสดงโครงข่ายเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ กับแหล่งที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวเพิ่มเติมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ได้แก่ ย่านประวัติศาสตร์ในเมืองและหมู่บ้านวัฒนธรรมต่างๆ ที่อยู่โดยรอบ รวมทั้งเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม จากตัวจังหวัดและพื้นที่โดยรอบหนองหารไปยังจังหวัดอื่น ทั้งยังมีการจำแนกแผนที่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาออกเป็นประเภท เช่น แหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด แหล่งวัฒนธรรมเขมรโบราณ และแหล่งทางธรรมชาติ เป็นต้น

เส้นทางท่องเที่ยวเป็นโครงข่ายในเมืองสกลนครและพื้นที่รอบหนองหารได้รับการเสนอแนะโดยออกเป็น 3 ลักษณะคือ 1) โครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มี 2 เส้นทางคือ เส้นทางโครงข่าย “วัฒนธรรมโบราณรอบหนองหาร” และ โครงข่าย “ธรรมะสัญจร” 2) โครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มี 1 เส้นทางคือ “นิเวศธรรมชาติหนองหาร” และ 3) โครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและธรรมชาติ มี 1 เส้นทางคือ “นิเวศธรรมชาติและวัฒนธรรมเมืองสกลนครและหนองหาร”

การพัฒนาการท่องเที่ยวและโครงข่ายการท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา ยังได้มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ คือ การฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้สมคุณค่า การดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การพัฒนาของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพัฒนาธุรกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดังนั้น จากการศึกษาวิจัย จึงพบว่าเป็นพื้นที่ในพื้นที่เมืองสกลนครและโดยรอบหนองหาร มีศักยภาพการท่องเที่ยวสูง โดยควรจัดการท่องเที่ยวเป็นโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมนำมาซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านทางกรท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี.